

Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

โดย พิเชษฐ หลังทรัพย์

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลจากรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาบริการต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ โดยการ Fix it center เป็นโครงการสำคัญของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย แบ่งโครงการออกเป็นหลักใหญ่ๆคือ (๑) บริการซ่อมสร้างชุมชนโดยออกบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกลทางการเกษตรและรถยนต์ (๒) โครงการสุขอนามัยให้การอบรมช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้มีสุขอนามัยดีขึ้น (๓) การต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยคณะครูอาจารย์จะออกไปสำรวจสินค้าหรือผลิตผลในชุมชนค่าผลต่างๆว่ามีอะไรบ้าง เมื่อแล้วก็จะทำการอบรมให้ความรู้เสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมีคุณค่ามากขึ้นหรือเมื่อมีมากแล้วก็เปิดการสอน การแนะนำให้ทำการบรรจุภัณฑ์ทำให้เป็นค่ามีผลค่ามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นชาวบ้านทำหมวกเป็นก็จะมาสอน และต่อยอดในการเป็นสืบนหมวกเป็นรูปร่างลวดลายต่างๆสวยงามติดตาต้องใจทำให้ลูกค้าหรือผู้พบเห็นอยาก ได้เป็นต้น (๔) การสอนอาชีพพระยะสั้นโดยจะเน้นคู่วัสดุวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ เช่นบางชุมชนปลูกกล้วยน้ำ หวีามากก็จะแนะนำการทำกล้วยตากแห้งการบรรจุภัณฑ์ตลอดจนดูแลแผนการทำอาหารมาทำการสอนวิธีการ เสริมวัตถุดิบให้มีความอร่อยขึ้นหรือเท่ากับการประสานทางการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ นครพนมได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดำเนินการจัดโครงการ Fix it center บริการภายในจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบล เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดไม่มี เพราะวิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรฯ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนมและ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้หลั่รวมเป็นมหาวิทยาลัย นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมจึงได้มีการจัดการเปิดโครงการ Fix it center มากขึ้นใน การที่จะออกบริการตอบจากชุมชนต่างภายในจังหวัด ประชาชนและชุมชนภายในจังหวัด มีความเชื่อและ ศรัทธาว่าเมื่อส่งจากหลานมาเรียนที่วิทยาลัยฯ แล้วสามารถซ่อมแซมได้ เพราะเห็นผลงานในการปฏิบัติงาน ผลตอบสนองดังกล่าวจะเห็นได้จากจำนวนอุปกรณ์ต่างๆ นักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณและจำนวน นักศึกษาที่เรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และนักศึกษาที่เรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จบมาแล้วได้รับการคัดเลือกมีงานทำทุกคน โดยโครงการ Fix it center จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง จุดเป้าหมายบริการไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกตำบล หลังจากนั้นแล้วก็จะทำการเวียนมารอบใหม่อีกครั้ง จากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผลสรุปออกมาให้ดีขึ้น ประชาชนได้รับบริการมีความสุขมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาและเงินทองในการนำเครื่องที่เสียมาร้านค้าในเมือง